



แนวโน้มนโยบายในตลาดเยอรมนี สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

8 กุมภาพันธ์ 2564

แนวโน้มนโยบายในตลาดเยอรมนี

บรรจุภัณฑ์แบบนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และร้านอาหาร มากขึ้น

รมา.คும்ครอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษา
ธรรมชาติ และความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์นาง Svenja Schulze พยายามที่จะ
หยุดแนวโน้ม เทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์อย่าง
ฟุ่มเฟือยลงให้ได้ โดยนาง Schulze สส.พรรค
สังคมนิยมเพื่อประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD -
Sozialdemokratische Partei Deutschlands)



กล่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการปฏิรูปกฎหมายบรรจุภัณฑ์ว่า “ในเวลา นี้ การใช้บรรจุ
ภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นจำนวนมาก กลายเป็นเรื่องปกติ แต่จุดมุ่งหมาย
รัฐบาล ก็คือ การสร้างมาตรฐานในการใช้งานกล่องใส่อาหารและเครื่องดื่ม แบบนำกลับมาใช้ใหม่ ให้มี
การใช้งานมากขึ้น” ซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ควรที่จะมีราคาแพงกว่าแบบใช้แล้วทิ้ง และ
ในเวลาเดียวกัน จะต้องมีการบรรจุภัณฑ์ทางเลือก ที่เทียบเท่ากับแก้ว แบบ To go เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม
ในร่างกฎหมายที่ยังไม่ผ่านสภา แสดงให้เห็นอีกว่า ร้าน Imbiss ร้านโชห่วย และร้าน Kiosk ที่มีพื้นที่
น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ยังคงไม่ต้องมีทางเลือกให้ลูกค้า สามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่นำมาเองบรรจุอาหาร
และเครื่องดื่มได้ แต่สำหรับร้านค้าที่มีร้านสาขาจำนวนมาก แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ก็
จะไม่ได้รับข้อยกเว้นนี้

ในเวลา นี้ ปริมาณขยะในประเทศเยอรมนี มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อม แจ้งให้
ทราบว่า ในปี 2018 ปริมาณขยะในประเทศ อยู่ที่ 18.9 ล้านตัน สูงเป็นประวัติการณ์ ประชากรเยอรมัน
หนึ่งคน ผลิตขยะสูงถึง 238 กิโลกรัมต่อปี โดยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอีก การใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้
แล้วทิ้งในช่วงวิกฤติโควิด ยิ่งทำให้ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นไปอีก ผู้บริหารสมาพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติเยอรมนี (BUND - Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland) นาย Olaf

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด

Bandt ออกมาแจ้งว่า “ในเวลานี้ คนสั่งอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านมากขึ้น รวมไปถึงมีการสั่งสินค้า Online มากขึ้น” โดยในปี 2022 จะมีการบังคับให้ใช้ระบบคืนบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยกฎหมายได้ยกเลิกข้อยกเว้น ที่เคยมีกับเครื่องดื่มบางชนิด ที่บรรจุในขวดพลาสติก และกระป๋อง เช่น จนถึงวันนี้ น้ำผลไม้แบบอัดแก๊ส จะต้องมีระบบคืนขวด แต่น้ำผลไม้ไม่อัดแก๊ส ยังไม่ต้อง แต่ในอนาคต ไม่ว่าจะเครื่องดื่มแบบไหน ก็ต้องเข้าระบบคืนขวด สำหรับนมในขวด มีการขยายข้อยกเว้น ไปถึงปี 2024 โดยเรื่องใหม่ที่เพิ่มขึ้น ก็คือ อัตราการรีไซเคิลขั้นต่ำ ในกฎหมาย ได้ระบุไว้ว่า ภายในปี 2025 ร้อยละ 25 ของพลาสติกเก่า จะต้องนำกลับมาผลิตเป็นขวด PET แบบใช้ครั้งเดียว โดยในปี 2030 อัตราดังกล่าว จะขยายตัวขึ้นเป็นร้อยละ 30 ไม่ใช่เฉพาะขวดแบบ PET เท่านั้น แต่จะต้องเป็นขวดแบบใช้แล้วทิ้งทุกประเภท อีกด้วย ผู้ผลิตสามารถตัดสินใจได้เองว่า จะนำอัตรานี้ มาคำนวณแบบขวด หรือแบบรายปี เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยสมาคมต่างๆ ไม่ว่าจะ สมาคมอุตสาหกรรมเคมี (VCI – Verband der chemischen Industrie) และสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกยุโรปในเยอรมนี (PED - Der Verband der Kunststoffherzeuger PlasticsEurope Deutschland) ต่างก็ออกมาสนับสนุน ในเรื่องดังกล่าว หรือแม้แต่สมาคมผู้ผลิตในท้องถิ่น (VKD - Verband kommunale Unternehmen) ก็ออกมาสนับสนุน



ในทางกลับกัน Bündnis 90/Die Grünen (พรรคยุค 90 พันธมิตรสีเขียว) ก็ออกมาท้วงติงถึงการขาดแผนการของรัฐบาล ผ่านโฆษกกลุ่ม สส.พรรคฯ นาง Bettina Hoffmann ว่า “บริษัทต่างๆ ยังสามารถที่จะใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งต่อไปได้ อีกทั้งยังขาดกฎหมาย ที่ระบุจุดหมายในการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขาดระบบการตรวจสอบอีกด้วย” ในเวลานี้ ร้านกาแฟ ไม่ว่าจะแบบมีสาขา หรือไม่มี ต่างก็นำภาชนะแบบแบบนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับลูกค้าเลือกใช้อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณขยะลดลงแต่อย่างใด และกล่าวเตือนต่อว่า “ในอนาคต ก็คงจะยังมีการใช้ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งต่อไป เป็นหลัก” สมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค (VZBV - Verbraucherzentrale Bundesverband) กล่าวว่า กฎหมายมุ่งเน้น



- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด



เฉพาะบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติกเท่านั้น ทำให้ผู้ผลิตน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรจุสินค้า ไปใช้กล่องกระดาษ หรือกล่องอลูมิเนียมแทน ซึ่งก็ไม่ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ซึ่งสมาคมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก็มีความเห็นคล้ายคลึงกัน โดยผู้ที่ออกมาต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ สหพันธ์การโรงแรมและการบริการร้านอาหารแห่งประเทศไทย (DEHOGA - Deutscher Hotel- und Gaststättenverband)

โดย ผู้บริหารหลักของ DEHOGA นาง Ingrid Hartges กล่าวว่า “ในเวลานี้ อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเราจะมีชีวิตรอดได้อย่างไร โดยอยากจะแจ้งว่า ภาวะเปียบที่เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ร้านอาหาร และสถานบริการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไป ซึ่งการนำกฎหมาย มานำเสนอในช่วงที่มีวิกฤติ ก็ไม่รู้ว่ากระทรวงใช้อะไรคิด”

จาก Handelsblatt 8 กุมภาพันธ์ 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด